

รายงานการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ นครควิเบก ประเทศแคนาดา

ความเบื้องต้น

การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมนครควิเบก นครควิเบก ประเทศแคนาดา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นสมาชิกรัฐสภาจากทุกภูมิภาค จำนวนกว่า ๑๑๙ ประเทศ และมีองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๓๖ องค์กร



พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ ศูนย์การประชุมนครควิเบก ประเทศแคนาดา



การแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพในระหว่างพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗

คณะผู้แทนรัฐสภาไทย

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยนำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗ ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ข้าราชการรัฐสภาสามัญ และผู้ติดตาม จำนวน ๒๑ คน ดังนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน ๘ คน คือ นายไพโรจน์ ตันบรรจง นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายเกียรติ สิทธิอมร นายพีรพันธุ์ พาลุสุข นายนิรมิต สุจารี นายอลงกรณ์ พลบุตรนายสุนัย จุลพงศธร และนางสาวกวนิดา คุณผลิน สมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๓ คน คือ รองศาสตราจารย์ทัศนาศา บุญทอง นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ และนายขวัญชัย พนมขวัญ ที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐสภาไทย จำนวน ๒ คน คือ รองศาสตราจารย์ลลิตา ฤกษ์สำราญ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายอุดมผล นินนาท เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮอนกอนกวาง ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทำหน้าที่เลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย จำนวน ๖ คน คือ นางลออ ภูธรใจ นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์ นายภาคภูมิ มิ่งมิตร นางสาวนิตยาพร วิบูลย์จันทร์ นางสาวธรรมา วิบูลย์ภาณุเวช และนายรณชัย ไตสมภาค และผู้ติดตามผู้แทนรัฐสภาไทย จำนวน ๑ คน คือ นางสาวนิตยาภา ศิริวัฒน์



นายนิคม ไวยรัชพานิช หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม (รายนามคณะผู้แทนรัฐสภาไทย จากซ้ายไปขวา – นายขวัญชัย พนมขวัญ สมาชิกวุฒิสภา นายไพโรจน์ ตันบรรจง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา นายนิคม ไวยรัชพานิช หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย รองศาสตราจารย์ทัศนาศา บุญทอง สมาชิกวุฒิสภา นายเกียรติ สิทธิอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)



(จากซ้ายไปขวา) รองศาสตราจารย์ลลิตา ฤกษ์สำราญ ที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐสภาไทย และนางสาวกวนิดา คุณผลิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหภาพ ครั้งที่ ๑๒๗ ณ นครควิเบก แคนาดา

การเข้าร่วมประชุมของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย

ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗ มีการประชุมและการอภิปรายกลุ่มย่อย ดังนี้

๑. การอภิปรายพิเศษในหัวข้อความหลากหลายของพลเมือง เอกลักษณ์และภาษา และวัฒนธรรมในโลกโลกาภิวัตน์ (Special debate on citizenship, identity and linguistic and cultural diversity in a globalized world) มีนายนิคม ไวยรัชพานิช หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม โดยได้นำเสนอกระบวนการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สถานะในประเทศไทย ผ่านกระบวนการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลผ่านทาง DNA ซึ่งเมื่อบุคคลไร้สถานะสามารถแสดงหลักฐานดังกล่าว จะได้สิทธิในการเปลี่ยนสถานะเป็นคนไทยและจะนำมาซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งนำเสนอประเด็นความร่วมมือของไทยในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสะท้อนถึงประเด็นความหลากหลายของพลเมือง ตลอดจนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมตามลำดับ



นายนิคม ไวยรัชพานิช หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย

ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อความหลากหลายของพลเมือง เอกลักษณ์และภาษา และวัฒนธรรมในโลกโลกาภิวัตน์ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗ ณ นครควิเบก ประเทศแคนาดา

๒. การอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะที่ ๑ ว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ เรื่อง การบังคับใช้หลักการรับผิดชอบในการคุ้มครอง : บทบาทรัฐสภาในการคุ้มครองชีวิตพลเรือน (Panel discussion on enforcing the responsibility to protect : The role of parliament in safeguarding civilians' lives) โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและกล่าวถ้อยแถลง

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะที่ ๑ มีขึ้นในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมี นาย S.H. Chowdhury สมาชิกรัฐสภาบังกลาเทศ ทำหน้าที่ประธานการประชุม และมีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ๒๘ ประเทศ และ ๑ องค์กรรัฐสภาส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุม โดยในที่ประชุม มีการอภิปรายจากนาย T. Park ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารศูนย์ R2P ประจำประเทศแคนาดา และนาย E. Luck อดีตที่ปรึกษาพิเศษด้านหลักการ ความรับผิดชอบในการคุ้มครองของเลขาธิการสหประชาชาติ รวมถึงได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมีความเห็นร่วมกันว่ารัฐสภาควรมีภาระหน้าที่โดยตรงในการสนับสนุนและบังคับใช้หลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครอง ซึ่งแปรเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ ผู้แทนหลายคนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการป้องกัน โดยการจัดการกับต้นเหตุของปัญหาและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายใน อีกทั้ง ยังคำนึงถึงการใช้อนุมัติการสันติวิธีเพื่อแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะมีการแทรกแซงโดยประชาคมระหว่างประเทศ คณะผู้แทนเห็นพ้องกันในเรื่องการเคารพหลักอธิปไตย และควรได้รับความเห็นชอบจากสหประชาชาติผ่านกลไกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อความชอบธรรมในการใช้กำลังแทรกแซงในกรณีที่รัฐเจ้าของดินแดนไม่เต็มใจที่จะคุ้มครองและเป็นต้นเหตุของความรุนแรง นอกจากนี้

บทบาทระหว่างประเทศ ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ยังคำนึงถึงบทบาทในการบังคับใช้หลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองโดยรัฐสภาในเวทีระดับรัฐ ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมาก ก็คือการพัฒนากระบวนการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลโดยการสอดส่องดูแลของรัฐสภา และการมีส่วนร่วมของรัฐสภาในการป้องกันและการโต้ตอบ ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการฟื้นฟูประเทศภายหลังความขัดแย้งนั้นสงบลง ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าร่วมการประชุมและกล่าวอภิปรายว่าประเทศไทยเห็นด้วยกับหลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครองประชากรของตนอย่างสุดความสามารถ และการพิจารณาเรื่องนี้ควรอยู่ภายในบริบทเรื่องการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ การขับไล่ชนชาติ อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ แต่เนื่องจาก ยังไม่มีการนิยามแนวความคิด รวมถึงขอบเขตที่ชัดเจน โดยหลักการมีนัยพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ความอ่อนไหวทางการเมืองและความชอบธรรมในการปฏิบัติหลายด้าน ดังนั้น จึงยังไม่มีการรับรองในวิถีสถิติทางกฎหมาย ทั้งนี้ประเทศไทยให้ความสำคัญและเคารพหลักอธิปไตย รวมถึงการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น ดังนั้น การเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และรัฐเจ้าของดินแดนไม่เต็มใจที่จะคุ้มครองหรือเป็นต้นเหตุของความรุนแรง ก็ควรจะได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อแสดงความชอบธรรม ในส่วนของอำนาจหน้าที่รัฐสภา ในฐานะที่เป็นสถาบันการปกครองซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยมีภาระหน้าที่โดยตรงในการสนับสนุนและบังคับใช้หลักความรับผิดชอบในการคุ้มครอง นั่นคือความรับผิดชอบของรัฐในการปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมทั้งสี่ประการ ผ่านอำนาจหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย ซึ่งบทบาทอำนาจหน้าที่เหล่านี้สามารถสนับสนุนการบังคับใช้หลักความรับผิดชอบในการคุ้มครองบนพื้นฐาน ที่กำหนดไว้ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ โดยการอภิปรายจบลงด้วยท่าทีของประเทศไทยที่มุ่งสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครอง และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาให้หลักการนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. การอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะที่ ๒ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า เรื่องการค้าอย่างเป็นธรรมและกลไกทางการเงินที่มีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Panel discussion on fair trade and innovative financing mechanisms for sustainable development) โดยมี นายเกียรติ สิทธิอมร เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและกล่าวถ้อยแถลง

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คณะที่ ๒ มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมี นาย S. Alhousseini สมาชิกรัฐสภาซาอุดีอาระเบีย ทำหน้าที่ประธานการประชุม และมีนาย F. -X. de Donnea สมาชิกรัฐสภาเบลเยียม และ นาย R. Chitotela สมาชิกรัฐสภาแซมเบีย ทำหน้าที่ผู้เสนอรายงานซึ่งเสนอร่างรายงานเกี่ยวกับ การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านกลไกทางการค้าอย่างเป็นธรรมและนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนา ทั้งนี้ ร่างรายงานที่ได้รับการนำเสนอจะเน้นไปที่เรื่องหลักการปฏิบัติของการค้าอย่างเป็นธรรม พัฒนาการทางการเงินในระหว่างช่วงเวลาเศรษฐกิจและการเงินซบเซา และการนำกลไกนวัตกรรมทางการเงินมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทั้งนี้ ในการประชุม นายเกียรติ สิทธิอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวถ้อยแถลงและแสดงท่าทีต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า ในมุมมองของประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปว่า การค้าอย่างเป็นธรรมนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ แต่เป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากอุปสรรคต่าง ๆ อาทิ วิกฤติการเงินและเศรษฐกิจโลก ที่นำมาซึ่งการขึ้นภาษีนำเข้าและการบังคับใช้มาตรการกีดกันทางการค้า หลังจากนั้น ได้มีการพูดถึงการอุดหนุนสินค้าการเกษตรภายในประเทศ และการประชุมรอบโตฮาขององค์การการค้าโลก รวมถึงโครงการการพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุน แต่ไม่ได้รับการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ควรมีการผลักดันและให้ความสำคัญต่อการค้าอย่างเป็นธรรมมากกว่าการค้าโดยเสรี เนื่องจากการค้าที่เป็นธรรมเท่านั้นที่สามารถนำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน



นายเกียรติ สิทธิอมร ผู้แทนรัฐสภาไทย

กล่าวถ้อยแถลงระหว่างเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมาธิการสามัญ คณะที่ ๒ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า เรื่องการค้าอย่างเป็นธรรมและกลไกทางการเงินที่มีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๔. การอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อของคณะกรรมการมาธิการสามัญ คณะที่ ๓ ว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เรื่องการใช้สื่อ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองและประชาธิปไตย (Panel discussion on the use of media, including social media, to enhance citizen engagement and democracy) โดยมีนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและกล่าวถ้อยแถลง ทั้งนี้ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนรัฐสภาไทย ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การอภิปรายในครั้งนี้ด้วย

การอภิปรายมีขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยประธานการประชุม คือ นาย O. Kyei-Mensah-Bonsu สมาชิกรัฐสภากานา ผู้ร่วมเสนอรายงานได้แก่ นางสาว C. Charlton สมาชิกรัฐสภาแคนาดา และ นางสาว M.T. Kubayi สมาชิกรัฐสภาแอฟริกาใต้ การอภิปรายมุ่งประเด็นไปที่การหาความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมสื่อและสังคมออนไลน์ ในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ นำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ประเทศต่าง ๆ ยังไม่ได้นำมาตราทางกฎหมายใด ๆ มาบังคับใช้ในการควบคุมโลกของสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวถ้อยแถลง มีใจความว่าสื่อสังคมออนไลน์จะสามารถเข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์มีข้อดีที่สำคัญ ได้แก่ การเป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยงประชาชนที่ไร้โอกาสกับผู้กำหนดนโยบายในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นผลประโยชน์ของประชาชน นอกจากนี้ สื่อสังคมออนไลน์ยังสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนหรือชุมชนในการสื่อสารถึงความต้องการของชุมชน และเป็นช่องทางส่งผ่านข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสังคมและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น



นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนรัฐสภาไทย ในระหว่างการอภิปรายกลุ่มย่อย ในหัวข้อของคณะกรรมการสิทธิการสามัญ คณะที่ ๓ ว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เรื่องการใช้สื่อ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองและประชาธิปไตย

๕. การประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา (Governing Council) มีมนตรีสหภาพรัฐสภา จำนวน ๓ คน เข้าร่วมการประชุม คือ รองศาสตราจารย์ทัศนาศ บัญทอง สมาชิกวุฒิสภา นายเกียรติ สิทธิอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายไพโรจน์ ต้นบรจจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ มีนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ผู้แทนรัฐสภาไทยได้ร่วมการประชุมในฐานะมนตรีบริหาร ในระหว่างวันที่ ๒๒ และ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีสาระสำคัญในการพิจารณาการดำเนินการต่าง ๆ ของการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา และมีการลงคะแนนเสียงในตำแหน่งกรรมการต่าง ๆ อาทิ กรรมการสิทธิมนุษยชน กรรมการว่าด้วยปัญหาตะวันออกกลาง และกรรมการสมทบของคณะกรรมการส่งเสริมการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เป็นต้น



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยยกมือลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุมคณะมนตรีบริหาร ซึ่งมีกิจกรรมการลงคะแนนเสียงในตำแหน่งกรรมการต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ ๒๒ และ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมนครควิเบก แคนาดา

๖. การประชุมในคณะกรรมการว่าด้วยปัญหาตะวันออกกลาง (Committee on Middle East Questions) โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร เข้าร่วมการประชุมในคณะกรรมการว่าด้วยปัญหาตะวันออกกลาง ที่ประชุมการประชุมในคณะกรรมการว่าด้วยปัญหาตะวันออกกลาง ได้ร่วมหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยมีมติร่วมกันในการเดินทางลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งกำหนดการเดินทางในขั้นต้นนี้ จะเป็นในช่วงต้นเดือนธันวาคม ศกนี้ หรือกลางเดือนมกราคม ศกหน้า ทั้งนี้จะประสานงานโดยตรงถึงกรรมการเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกคน



นายอลงกรณ์ พลบุตร ผู้แทนรัฐสภาไทย ระหว่างการให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์เคซีเอสเอ็น หลังงานแถลงข่าวการรณรงค์ห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

๗. การประชุมคณะกรรมการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ (Committee on United Nations Affairs) ในการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อพหุภาคีและบทบาทการทูตรัฐสภา (Roundtable discussion on multilateralism and the role of parliamentary diplomacy) มีนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม และมีนายนิรมิต สุจारी สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม



นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนรัฐสภาไทย ในการประชุมคณะกรรมการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ ในวันที่ ๒๒ และ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมนครควิเบก แคนาดา

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ (Committee on United Nations Affairs) มีการประชุม ๒ ครั้ง โดยมีรายละเอียด คือ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๘.๓๐ นาฬิกา ที่ประชุมจัดการประชุมโต๊ะกลม (Roundtable Discussion) เพื่อระดมความคิดเห็นในเรื่อง “พหุภาคีและบทบาทการทูตรัฐสภา” (Multilateralism and the role of parliamentary diplomacy) ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางว่าจะนำบทบาทของสมาชิกรัฐสภาเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการทูตรัฐสภาได้อย่างไร โดยเฉพาะในประเทศที่เกิดความขัดแย้งอย่างมาก ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นต่าง ๆ อาทิ ในเรื่องสังคมโลกปัจจุบัน นอกจากการทูตรัฐสภาจะประสบผลสำเร็จโดยผ่านทางเจรจาหารือร่วมกัน (dialogue) แล้วยังสามารถดำเนินการโดยผ่านช่องทางของสื่อต่าง ๆ ทั้งนี้รัฐสภาควรคำนึงถึงการปรับปรุงกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องอัตลักษณ์ของประเทศนั้น ๆ และสร้างรัฐสภาที่มีรากฐานมาจากความรู้ (knowledge based institution) เพื่อให้สังคมเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันแม้จะมีความเห็นที่ขัดแย้งกันและในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมการประชุมย่อย ที่ประชุมจึงสรุปการประชุมอย่างรวบรัด โดยที่ประชุมได้กล่าวถึงการประชุม Rio+20 หรือการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Conference on Sustainable Development) ที่ประชุมได้อภิปรายในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะในประเด็นว่าเจตจำนงทางการเมือง (political will) เป็นสิ่งจำเป็นที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ หากไม่มีเจตจำนงทางการเมืองก็ไม่สามารถตัดสินใจที่จะลงมือหรือดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ Rio+20 ได้ โดยสมาชิกรัฐสภาควรตั้งคำถามแรกคือ เราได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง และสิ่งที่จะดำเนินการในขั้นต่อไปคือเรื่องใด และควรมองการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มาสู่การพัฒนาอย่างมีเป้าประสงค์ (infinite development to development with purpose)

๘. การประชุมพิเศษว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหญิงชาย (Special gender partnership session) ในหัวข้อรัฐสภาที่ตระหนักถึงความเสมอภาคชายหญิง (Gender-Sensitive Parliament) มีรองศาสตราจารย์ทัศนาศุภชานนท์ สมาชิกวุฒิสภา และนายไพโรจน์ ต้นบวรจจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม



รองศาสตราจารย์ทัศนาศุภชานนท์ ผู้แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วมการประชุมพิเศษว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหญิงชาย ทั้งสามครั้ง ในวันที่ ๒๓, ๒๕ และ ๒๖ ตุลาคม ตามลำดับ โดยมีนายไพโรจน์ ต้นบวรจจ ผู้แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยทุกครั้ง

การประชุมพิเศษว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหญิงชาย (Special gender partnership session) จะมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ ๑) วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา อภิปรายในหัวข้อ รัฐสภาที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (gender-sensitive parliament) ๒) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา ประชุมต่อในหัวข้อเดิมและมีการแยกกลุ่มเพื่อการอภิปรายในกลุ่มย่อยจำนวน ๓ กลุ่ม ๓) วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ นาฬิกา

อภิปรายในหัวข้อ รัฐสภาที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างชายหญิงในรัฐสภา เพื่อพิจารณาการรายงานจากการอภิปรายกลุ่มย่อย และนำเสนอแผนปฏิบัติการณ์ (Plan of Action)

โดย รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ บุญทอง สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในเรื่อง รัฐสภาที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ว่าความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย เป็นสิ่งที่สมควรได้รับการส่งเสริม และกล่าวถึงในประเทศไทยที่รัฐสภาของไทยมีความตระหนักในเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายโดยจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งให้สตรีมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ทั้งนี้แม้ว่าจำนวนสตรีของทั้งสองสภาจะมีจำนวนเพียงร้อยละ ๑๖.๓๑ แต่สมาชิกรัฐสภาสตรีต่างเป็นผู้ที่มีความสามารถและสามารถทำงานได้ทัดเทียมกับสมาชิกรัฐสภาที่เป็นบุรุษเช่นเดียวกัน การที่จะสร้างให้รัฐสภาเป็นรัฐสภาที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ควรที่จะเริ่มจากการสร้างสังคมที่ตระหนักถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเสียก่อน การกระทำเช่นนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบทบาทของสตรีในสังคม และการสนับสนุนสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น การเริ่มต้นจากการรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี นับเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนบทบาทของสตรีให้อยู่ในสังคมได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ในรัฐสภาเองได้จัดให้มีงานสนับสนุนวันสตรีสากล วันจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีสากล รวมถึงการให้การสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนมิติของสตรี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนทั้งสองเพศอย่างเท่าเทียม และสุดท้ายเพื่อเป็นการสนับสนุนจำนวนสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น รัฐสภาควรที่จะสนับสนุนระบบโควตา โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายพรรคการเมือง เพื่อให้มีการคัดเลือกจำนวนผู้สมัครสตรีให้เข้ามามีส่วนในการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้มากขึ้น

ที่ประชุมได้นำเสนอ แผนปฏิบัติการณ์ของรัฐสภาที่ตระหนักถึงความร่วมมือระหว่างหญิงชาย (Plan of action for Gender-Sensitive Parliaments) โดยในรายละเอียดมีการดำเนินการดังนี้ ๑) เพิ่มจำนวนสมาชิกรัฐสภาสตรีให้เท่าเทียมกับสมาชิกรัฐสภาบุรุษ ๒) สร้างความเข้มแข็งทางด้านกฎหมายและนโยบายในด้านความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย ๓) ทำให้เรื่องระหว่างหญิงชายเป็นเรื่องหลักในรัฐสภา ๔) สร้างสถาบันหรือพัฒนาสาธารณูปโภคให้เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย และวัฒนธรรมในรัฐสภา ๕) รับรองให้เกิดความรับผิดชอบต่อความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายว่าจะดำเนินการโดยสมาชิกรัฐสภาหญิงชายทุกคน ๖) ทำให้พรรคการเมืองเป็นพรรคที่ตระหนักถึงเรื่องการออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย ๗) ขยายเรื่องความตระหนักในเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายไปยังเจ้าหน้าที่รัฐสภา

๙. การประชุมกลุ่มอนุภูมิภาคอาเซียน+๓ (ASEAN+3)



คณะผู้แทนรัฐสภาไทยในระหว่างการประชุมกลุ่มอนุภูมิภาคอาเซียน+๓
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ นครควิเบก แคนาดา

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยนำโดย นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มอนุภูมิภาคอาเซียน+๓ (Asean+3) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา โดยการประชุมดังกล่าวมี นายสุรมาน ฮิดายาด (Surahman Hidayat) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งประเทศอินโดนีเซีย เป็นประธานการประชุม และในที่ประชุมประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาที่เข้าร่วมการประชุมจากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ญีปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

ที่ประชุมให้การรับรองร่างระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมกลุ่มอนุภูมิภาคอาเซียน+๓ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงกัมปาลา ประเทศยูกันดา โดยมีแก้ไขในเรื่องประเทศเวียดนาม มีได้เป็นคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Executive Committee of IPU) ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๖ ณ กรุงกัมปาลา ประเทศยูกันดา และประเทศที่จะรายงานเรื่องภารกิจของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา คือประเทศกัมพูชาและประเทศฟิลิปปินส์ ที่เป็นสมาชิกอยู่ในคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา

ในการเสนอผู้สมัครในตำแหน่งที่ว่างลงของสหภาพรัฐสภา ที่ประชุมจะสนับสนุนผู้สมัครจากประเทศไทย จำนวน ๒ คน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในตำแหน่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Substitute Member) ของคณะกรรมการส่งเสริมการเคารพต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (the Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law) และ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในคณะกรรมการว่าด้วยปัญหาตะวันออกกลาง (the Committee on Middle East Question)

ที่ประชุมให้การสนับสนุนหัวข้อของวาระเร่งด่วน (Emergency Item) ของสหราชอาณาจักรรับเอมิเรตส์ ในหัวข้อบทบาทระหว่างประเทศของสมาชิกรัฐสภาในการห้ามการทำให้ศาสนาเสื่อมเสียและการดูหมิ่นลบลบลู่สัญลักษณ์และศาสนสถานทางศาสนา โดยการส่งเสริมให้มีการบรรลู่ข้อตกลงระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบการเชิญเข้าร่วมการประชุมเรื่องการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และการเชิญประชุมหารือในเรื่องบทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมความร่วมมือทางความเชื่อและวัฒนธรรมระหว่างกัน (Parliamentary Event on Inter-faith Dialogue) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ เมืองบาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย อนึ่ง ก่อนปิดการประชุมที่ประชุมรับทราบว่าประเทศที่จะเป็นประธานการประชุมกลุ่มอนุภูมิภาคอาเซียน+๓ ครั้งต่อไปคือประเทศญี่ปุ่น

๑๐. การประชุมกลุ่มภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (The Asia-Pacific Group)

ภายหลังจากจบการประชุมกลุ่มอนุภูมิภาคอาเซียน+๓ แล้ว คณะผู้แทนรัฐสภาไทยนำโดย นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (The Asia-Pacific Group) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๔๕ นาฬิกา โดยการประชุมดังกล่าวมี นายอิราจ นาดีมิ (Iraj Nadimi) ประธานของกลุ่มสมัชชาสหภาพรัฐสภาแห่งประเทศอิหร่านทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมและมีสมาชิกรัฐสภาจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ดังนี้ ออสเตรเลีย บังกลาเทศ กัมพูชา แคนาดา อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน ญีปุ่น มาเลเซีย มัลดีฟส์ เนปาล นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เกาหลี สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทยและเวียดนาม

ที่ประชุมได้ให้การรับรองร่างระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมกลุ่มภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงกัมปาลา ประเทศยูกันดา ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๖ ณ กรุงกัมปาลา ประเทศยูกันดา

ที่ประชุมให้การสนับสนุนหัวข้อของวาระเร่งด่วน (Emergency Item) ของสหราชอาณาจักรรับเอมิเรตส์ คือ บทบาทระหว่างประเทศของสมาชิกรัฐสภาในการห้ามการทำให้ศาสนาเสื่อมเสียและการดูหมิ่นลบลบลู่สัญลักษณ์และศาสนสถานทางศาสนา โดยการส่งเสริมให้มีการบรรลู่ข้อตกลงระหว่างประเทศ

ในการเสนอผู้สมัครในตำแหน่งที่ว่างลงของสหภาพรัฐสภา ที่ประชุมสนับสนุนผู้สมัครจากประเทศไทย คือ นายพิรพันธุ์ พาลุสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในตำแหน่งกรรมาธิการสมทบ (Substitute Member) ของคณะกรรมการส่งเสริมการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (the Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law) และสนับสนุนนาย Fazle Karim Chowdhury สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากประเทศบังกลาเทศ ในคณะกรรมการว่าด้วยปัญหาตะวันออกกลาง (the Committee on Middle East Question) ทั้งนี้ ประเทศไทยขอถอนชื่อนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออก เนื่องจากในคณะกรรมการว่าด้วยปัญหาตะวันออกกลางในสมัยที่ผ่านมา นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากประเทศไทยจะพ้นวาระลงในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗ นี้และประเทศไทยยังลงสมัครในตำแหน่งกรรมาธิการสมทบในคณะกรรมการส่งเสริมการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอีกด้วย จึงเห็นสมควรให้ประเทศอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้ลงสมัครเช่นกัน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบการเชิญเข้าร่วมการประชุมเรื่อง การต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และการเชิญประชุมเสวนาของรัฐบาลในหัวข้อบทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมความร่วมมือทางความเชื่อและวัฒนธรรมระหว่างกัน (Parliamentary Event on Inter-faith Dialogue) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ เมืองบาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ก่อนปิดการประชุมที่ประชุมรับทราบว่าประเทศที่จะเป็นประธานการประชุมกลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งต่อไปคือประเทศญี่ปุ่น

๑๑. การอภิปรายกลุ่มย่อย

๑๑.๑ การสร้างโอกาสในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน (Creating opportunities for youth in today's global economy) โดยมีนายขวัญชัย พนมขวัญ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม และมีนายพิรพันธุ์ พาลุสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมสังเกตการณ์

๑๑.๒ จุดสูงสุดของการผลิตน้ำมัน : แนวโน้มด้านความมั่นคงด้านพลังงาน (Peak oil : what prospects for energy security?) โดยมีนายไพโรจน์ ต้นบวรจรง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

๑๑.๓ การสร้างสันติภาพภายหลังความขัดแย้ง (Building peace after conflict) โดยมีนายนิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม



นายนิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนรัฐสภาไทย
กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมการสร้างสันติภาพภายหลังความขัดแย้ง

๑๑.๔ เอกสิทธิ์คุ้มกันทางรัฐสภา : ประโยชน์หรือภาระ (Parliamentary Immunity : Benefit or Burden?)



ผู้แทนรัฐสภาไทยกำลังสืบค้นข้อมูลเรื่องเอกสิทธิ์คุ้มกันทางรัฐสภา
ในระหว่างการประชุมกลุ่มย่อยเอกสิทธิ์คุ้มกันทางรัฐสภา: ประโยชน์หรือภาระ

การเลือกตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ (Activities of Committees)

ในการประชุมครั้งนี้ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนรัฐสภาไทย ได้รับการลงคะแนนเสียง (vote) จากที่ประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภาอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ-สมทบของคณะกรรมการส่งเสริมการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (Committee to promote respect for international humanitarian law) ทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการว่าด้วยปัญหาตะวันออกกลางที่นายอลงกรณ์ พลบุตรทำหน้าที่ในการประชุมครั้งนี้จนครบวาระนั้น ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภา ผลปรากฏว่า ที่ประชุมลงคะแนนเสียงให้ ผู้แทนจากรัฐสภาอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และกรีซ เพื่อทำหน้าที่อภิปรายปัญหาว่าด้วยตะวันออกกลางต่อไป

การเยี่ยมคารวะและการหารือทวิภาคีระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗ (Courtesy Calls and Bilateral Meetings during the 127th IPU Assembly)

ในระหว่างการประชุม นายนิคม ไวยรัชพานิช หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายโนเอล คินเซลลา ประธานวุฒิสภาแคนาดา และในโอกาสเดียวกัน นายคัง ชางฮี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลีได้ขอเข้าเยี่ยมคารวะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยด้วย



นายนิคม ไวยรัชพานิช หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะ
นายโนเอล คินเซลลา ประธานวุฒิสภาแคนาดา
ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๗ ณ นครควิเบก แคนาดา

ทั้งนี้ คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้มีการหารือทวิภาคี ร่วมกับรัฐสภาประเทศต่าง ๆ ด้วย คือ เมียนมาร์ อิหร่าน จีน กัมพูชา และอินโดนีเซีย

การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งต่อไป (The next IPU Assembly)

การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๘ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงกัวเตมา ประเทศเอกวาดอร์ และการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๙ จะจัดขึ้น ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

นายรณชัย โตสมภาค นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวธรรณา วิบูลย์ภาณุเวช นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายภาคภูมิ มิ่งมิตร นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
ผู้สรุปรายงานการประชุม